

\*  
Số: 553 - BC/HNDT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2022

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tháng 7 nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022

Trong tháng 7/2022 các cấp Hội Nông dân Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố và địa phương. Kết quả đạt được như sau:

#### I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

##### 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân

Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền cho 33.550 lượt cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội. Thông tin, tuyên truyền về kết quả của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012-2022); học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; kết quả kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm: 72 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2022); 60 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022); 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022)... Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam “*Tổ quốc bên bờ sóng*” và cuộc thi “*Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam*” năm 2022.

Hội Nông dân Thành phố tổ chức thành công Hội thi Nhà nông đua tài theo Cụm và thi chung kết, đã thu hút trên 1.000 cán bộ, hội viên nông dân đến dự và cổ vũ. Hội thi diễn ra sôi nổi, đem lại sân chơi bổ ích và tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất - kinh doanh; tiếp cận và ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua Hội thi chung kết đã lựa chọn đội thi Hội Nông dân thị xã Sơn Tây đạt giải nhất tham gia Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc khu vực II tại thành phố Hải Phòng.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân về các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của Thành phố; tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi và tiêm mũi tăng cường nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân Thủ đô.

Tổ chức hội nghị giao ban dư luận xã hội, nắm bắt phản ánh tâm tư, nguyện



vọng của cán bộ, hội viên nông dân. Xuất bản và phát hành 3.200 cuốn Bản tin làm tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội. Trang thông tin điện tử và trang Fanpage của Hội Nông dân Thành phố đăng tải 15 tin, bài tuyên truyền về các hoạt động công tác Hội gắn với nhiệm vụ của Trung ương và Thành phố.

## **2. Công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp**

Các cấp Hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Nông dân các cấp. Hội Nông dân Thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ XIII, bầu bổ sung 03 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố, nhiệm kỳ 2018-2023; Ra Quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chương Mỹ và bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Chương Mỹ và huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2018-2023. Hội Nông dân huyện Gia Lâm phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 450 cán bộ Hội cơ sở.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 43 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội 06 tháng đầu năm, công tác quản lý, giải ngân các nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Trong đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn vay tại 3 huyện Đông Anh, Thanh Oai, Gia Lâm. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam cho 290 cán bộ là thành viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở tại huyện Hoài Đức, Sóc Sơn, Phúc Thọ và Gia Lâm.

Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, Hội Nông dân Thành phố đề xuất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố xét tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “*Người tốt, việc tốt*”; đề xuất Ngân hàng Chính sách Xã hội khen thưởng cho 04 cá nhân có thành tích trong tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ; đề xuất Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tặng danh hiệu “*Phụ nữ Thủ đơ*” tiêu biểu cho 01 cán bộ Hội. Chỉ đạo các cấp Hội rà soát, lập hồ sơ 388 cán bộ trong và ngoài hệ thống Hội đủ điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương “*Vì giai cấp Nông dân Việt Nam*” năm 2022.

Trong tháng, đã kết nạp 517 hội viên mới; hướng dẫn thành lập và ra mắt 11 tổ hội nông dân nghề nghiệp<sup>1</sup> với 165 thành viên tại các huyện Gia Lâm, Thanh Oai, Đan Phượng và thị xã Sơn Tây.

## **3. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cán bộ, hội viên nông dân**

Phối hợp với các ngành chức năng triển khai các chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, nhận trồng và chăm

<sup>1</sup>Tổ hội nông dân nghề nghiệp chế biến gỗ và sản xuất đồ nội thất tại xã Cổ Đông và tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gà tại xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây; Tổ hội nông dân nghề nghiệp môi trường tại xã Liên Châu (Thanh Oai); HND huyện Đan Phượng thành lập 05 tổ hội nông dân nghề nghiệp: Trồng bưởi đào chín sớm, chăn nuôi gà thương phẩm, chăn nuôi lợn sinh sản, cơ khí và sản xuất đồ mộc.



sóc cây xanh<sup>2</sup>,... Vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội gắn với triển khai “*Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” và 02 cuộc vận động do Hội Nông dân Thành phố phát động. Hội Nông dân Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường và hướng dẫn sử dụng chế phẩm xử lý chất thải, cấp phát chế phẩm sinh học trong chăn nuôi tại xã Liên Châu, huyện Thanh Oai cho 54 hộ hội viên; mô hình xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm Emuniv cho 74 hộ hội viên tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây hỗ trợ 140 lít chế phẩm...

Hội Nông dân Thành phố tiếp tục thực hiện các hoạt động của Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống lao Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: tính đến tháng 7, tổ chống lao Hội Nông dân Thành phố phối hợp với Hội Nông dân các huyện Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín và Trung tâm Y tế rà soát các bệnh nhân lao trên địa bàn 30 xã tham gia chương trình; tiến hành thăm hỏi, động viên 300 lượt bệnh nhân lao và 180 lượt thăm người nhà tiếp xúc với bệnh nhân lao, tư vấn động viên họ tham gia sàng lọc và điều trị lao tiềm ẩn. Tổ chức 04 cuộc truyền thông về lao tiềm ẩn cho 100 cán bộ, hội viên nông dân và các cộng tác viên và nhân dân của 3 huyện.

Duy trì các hoạt động đoàn kết, tương trợ trong nội bộ nông dân, phối hợp hỗ trợ 25 triệu đồng xây, sửa 02 ngôi nhà cho hộ hội viên nghèo tại huyện Thường Tín và thị xã Sơn Tây. Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia ủng hộ “*Quỹ đền ơn đáp nghĩa*” và các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7). Hội Nông dân Thành phố tổ chức Đoàn cán bộ dâng hương tưởng niệm các hùng liệt sỹ và tặng quà cho 30 hộ gia đình chính sách là hội viên nông dân tại 03 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị với tổng giá trị 30 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 36 hộ hội viên tại 18 huyện, thị xã và 02 Trung tâm chăm sóc người có công trên địa bàn Thành phố với tổng giá trị 116 triệu đồng. Hội Nông dân các huyện, thị xã đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ; các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương binh, bệnh binh tiêu biểu... Kết quả, tính đến ngày 21/7/2022, đã trực tiếp trao tặng 433 suất quà trị giá 211.350.000 đồng và phối hợp trao tặng 918 suất trị giá 303.200.000 đồng cho các hộ hội viên nông dân là gia đình chính sách.

#### **4. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh**

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố đã kiểm tra, thẩm định hồ sơ, dự án và ra quyết định giải ngân số tiền 30 tỷ 908 triệu đồng, 64 dự án, 807 hộ vay tại 12 huyện, thị xã (trong đó: nguồn vốn bổ sung từ phí hoạt động năm 2021 là 1 tỷ 500 triệu đồng, 3 dự án, 30 hộ vay). Đôn đốc 13 huyện, thị xã thu hồi nguồn vốn đến hạn và lập dự án quay vòng đối với các huyện với số tiền 24 tỷ 631 triệu đồng, 66 dự án, 1.177 hộ vay.

<sup>2</sup> Hội Nông dân huyện Gia Lâm ra mắt 04 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; Hội Nông dân thị xã Sơn Tây xây dựng tuyến đường nở hoa dài 500m;...



Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tăng cường phối hợp với Ngân hàng tạo vốn cho hội viên nông dân phát triển sản xuất. Tính đến ngày 30/6/2022, dư nợ NHCSXH đạt 3.097 tỷ 046 triệu đồng cho 67.221 hộ vay thuộc 1.854 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nợ quá hạn là 356,87 triệu đồng (chiếm 0,01%). Dư nợ NHNo&PTNT đạt 1.304 tỷ 253 triệu đồng cho 14.092 hộ vay thuộc 1.145 tổ liên kết vay vốn. Nợ quá hạn 10 tỷ 328 triệu đồng (chiếm 0,79%). Dư nợ Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt tại thời điểm 30/6/2022 đạt 14 tỷ 548 triệu đồng cho 173 hộ vay thuộc 23 tổ liên kết vay vốn. Không có nợ quá hạn. Chỉ đạo các cấp Hội tham gia Hội thi Nghiệp vụ giỏi, Tài năng văn nghệ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022.

Phối hợp tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho 4.282 lượt cán bộ, hội viên nông dân, cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa; chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; kỹ thuật bảo quản, chế biến sản phẩm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tín chấp 78 tấn phân bón các loại. Hội Nông dân các huyện Quốc Oai, Ba Vì phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức hội nghị tập huấn đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử cho 300 người là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các chủ trang trại, tổ hợp tác và hợp tác xã.

### **5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc**

Hội Nông dân Thành phố tham gia góp ý Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Dự thảo Kế hoạch Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030. Tiếp tục duy trì sinh hoạt của 224 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; xây dựng mới 01 câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại xã Cô Đông, thị xã Sơn Tây với 25 thành viên.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Trong tháng 7/2022, các cấp Hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và cấp ủy các cấp thông tin, tuyên truyền kết quả của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động tri ân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7),... Tổ chức thành công Hội thi Nhà Nông đưa tài cấp Thành phố theo Cụm và thi chung kết. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tập thể; hướng dẫn thành lập các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội phát động trong cán bộ, hội viên nông dân; triển khai các hoạt động phối hợp với các sở, ngành Thành phố trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

## **III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2022**

1. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội; tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), 92



ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8),... Làm tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân. Cử đội thi tham dự Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc khu vực II tại thành phố Hải Phòng.

2. Xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp tục củng cố, kiện toàn xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

3. Phối hợp Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chuyên trách cấp Thành phố và các huyện, thị xã từ ngày 16 – 18/8/2022. Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam. Tham gia tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.

4. Chỉ đạo các cấp Hội xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2023.

5. Chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tập trung hoàn thiện các chương trình, đề án triển khai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phối hợp khắc phục các tồn tại hạn chế tại trụ sở số 33 Nguyễn Chí Thanh.

6. Phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND Thành phố với cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô năm 2022.

7. Tham mưu xây dựng Đề án thành lập Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Thành phố.

8. Tăng cường tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay các ngân hàng và quỹ hỗ trợ nông dân. Phối hợp tổ chức hội thảo về nâng cao vai trò của Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm nông sản lên sàn giao dịch điện tử. Tiếp tục vận động nông dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và tham gia công tác phòng chống bão, lụt./

Nơi nhận:

- TT, VP, T/huấn, Kinh tế, Quỹ TW Hội;
- TT, VP, BDV TU; VP UBND TP;
- Cụm trưởng, cụm phó Cụm Thi đua số 4;
- TT, các Ban Thành Hội; (Để chỉ đạo, theo dõi)
- HND các huyện, thị xã; (Để thực hiện)
- Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



**Dương Thị Hằng**